



มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

SOS Children's Villages Thailand

วารสารสำหรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ  
ประจำทุกหกเดือน ฉบับที่ 25 / ตุลาคม 2565



## บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

ชีวิตในหมู่บ้านเด็ก - หน้า 2

ความสำเร็จของลูกโสสะ - หน้า 4

เรื่องเล่าคนทำงาน - หน้า 5



## เพราะสังคมที่ดี เริ่มต้นจาก ความสุขและสัมพันธภาพที่อบอุ่น ในครอบครัว

สัมพันธภาพที่ดี ที่อบอุ่น เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันในครอบครัว แม้กระทั่งครอบครัวทดแทนก็เช่นกัน การสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความสุขให้เกิดขึ้นได้ ต้องหมั่นปลูกฝังความรัก ความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะหากครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ย่อมส่งผลให้สุขภาพใจในครอบครัวแข็งแรงอีกด้วย

เช่นน้องทัชเด็กชายในวัยเพียง 10 ปี ซึ่งได้รับการเลี้ยงดูที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัวโสสะหนองคาย ได้รับการศึกษาภาคบังคับของไทย ปัจจุบัน น้องทัชศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการเรียนถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

น้องทัชชื่นชอบในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากที่สุด เพราะเป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุก เป็นภาษาที่ผู้คนนิยมใช้ เป็นภาษาที่สำคัญต่อการสื่อสาร และเขียนง่าย ไม่ซับซ้อน นอกจากวิชาที่เป็นภาคบังคับแล้วนั้น น้องทัชยังให้ความสำคัญในเรื่องของดนตรี ซึ่งน้องทัชมีความสามารถในการเล่นดนตรีไทย คือ ขลุ่ยวง ซึ่งน้องทัชบอกด้วยว่า การเรียนดนตรีเหมือนกับการฝึกสมาธิ ฝึกความรอบคอบ ได้รับความสนุกสนาน และยังช่วยให้เป็นคนที่มีจิตใจเย็น

นอกจากนี้ชีวิตในหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย ยังเป็นโอกาสให้น้องทัชได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตหลายอย่าง เช่น การทำตามหน้าที่ที่แม่ได้มอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสอนการบ้านน้องๆ ภูบ้าน ซักผ้า เลี้ยงน้อง แม่กระทั่งการช่วยแม่เตรียมอาหารเพื่อทำกับข้าวในแต่ละมื้อ รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายตามแต่คุณแม่จัดสรรให้


อีกทั้งเรื่องความรักความอบอุ่นในครอบครัว น้องทัชไม่เคยขาดความรักเลยคุณแม่ คุณอา และพี่น้องที่บ้านเอาใจใส่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอ ช่วงเวลาในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์นั้น กิจกรรมที่ชื่นชอบมากที่สุดก็คือ การช่วยคุณแม่ดูแลน้องๆ และจัดเตรียมอาหารในแต่ละมื้อ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวที่สำคัญ





ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือสิ่งที่พบเจอในแต่ละวันให้กันและกันฟัง สร้างความสนิทสนมระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น

แม้ว่า เราจะได้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ พูดคุยกันเพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่สิ่งที่เราสัมผัสได้จากปลายสาย คือน้ำเสียงที่อบอุ่น ซึ่งนอกจากจะแบ่งปันความสุข

เล่าสู่กันฟังแล้ว น้องๆก็ยังอยากขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน สำหรับธารน้ำใจที่หลั่งไหลมาเพื่อร่วมสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ลูกโสสะทุกคนตลอดมา เพื่อให้เขาทุกคนเติบโต และเป็นคนที่ดี ตอบแทนสังคม พัฒนาตนเองต่อไป 

หมายเหตุ:

ชื่อของเด็กในบทความนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองสิทธิเด็ก



## ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ล้วนเป็นประสบการณ์ให้เราเรียนรู้และเติบโต

### น้องนัท - นักรม หงษ์ทอง



### ไม่ว่าจะดีหรือร้าย

## ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ล้วนเป็นประสบการณ์ให้เราเรียนรู้และเติบโต

ทุกชีวิตล้วนผ่านวัย วัน และเรื่องราวมากมาย ในชีวิต ทั้งสุข สำเร็จ สมหวัง ผิดหวัง ล้มเหลว ทดท้อ หมัดกำลังใจ ทุกคนล้วนเคยทั้งหัวเราะ ร้องไห้ เศร้า เจ็บ กับเหตุการณ์ สารพันปัญหา มากมาย ไม่ว่าจะเล็กน้อย หนักหนา หรือสาหัส เพียงใด เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปในวันเวลาที่ได้ ตกตะกอนความคิด ทุกเหตุการณ์ในชีวิต ล้วน มีแง่มุมให้ได้เรียนรู้ และเก็บเป็นประสบการณ์ สำหรับชีวิตในวันข้างหน้าเสมอ

เช่นเดียวกับ “น้องนัท” นักรม หงษ์ทอง ในวัย 25 ปี หนึ่งในความสำเร็จของลูกโสสะ จากหมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต น้องนัทเล่าว่า “หนูเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ามาที่นี่ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อ มีแม่ มีพี่น้อง มีครอบครัว มีบ้านและได้รับความรักความอบอุ่นจนทำให้เกิด ความผูกพันเสมือนเป็นครอบครัวจริงๆ ทำให้หนู ไม่รู้สึกขาดสิ่งไหนๆ เลยค่ะ”

“จากการที่หนูเคยลำบากมาก่อน เมื่อมีโอกาสหนูจึง ตั้งใจเรียนมาก หนูอยากจะมีอนาคตที่ดี และเป็นแบบ อย่างให้กับน้องๆ ในบ้าน หนูพยายามจนสามารถสอบ ติดที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และได้ ไปเรียนที่นั่นจนจบ ใช้เวลาทั้งหมด 4 ปี”

### ปัจจุบันน้องนัททำงานอะไรอยู่คะ

หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หนูเดินทางกลับมาที่จังหวัดภูเก็ต ช่วงนั้น เป็นช่วงที่เกิด สถานการณ์โควิด-19 รอบแรกพอดี ทำให้การหางาน เป็นไปค่อนข้างยาก หนูว่างงานไปช่วงหนึ่งเลยคะ จนบริษัทที่เกี่ยวข้องติดต่อมาในตำแหน่ง Sale หนูจึง มีโอกาสเข้ามาทำงานที่นี่ จริงๆ หนูจบสาขาเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว หลักๆ เกี่ยวกับการบริหาร แต่ที่ได้ นำหลักวิชา Marketing ที่เรียนมา นำมาปรับใช้ ในการเป็น Sale ได้ด้วยคะ การทำงานในช่วงแรกๆ หนูต้องเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับงาน เข้ากับคน และ สภาพแวดล้อม บางอย่างรู้และทำได้ บางอย่างต้อง เรียนรู้เพิ่มเติม พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ จนทำงานที่นี่ ได้ 1 ปีนิดๆ แล้วคะ

### สิ่งที่ยากฝากเอาไว้

มีคำคำหนึ่งที่หนูใช้ติดตัวมาตลอดก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เข้ามาในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเราจะทำผิดพลาด ล้มเหลว หรือประสบความสำเร็จก็ตาม ทุกอย่างมันคือ ประสบการณ์ชีวิตของเราทั้งนั้น พลาดบ้าง ผิดบ้าง

สมหวังบ้าง แต่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งนั้น เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะได้ตั้งใจเราหมดทุกอย่าง เราต้อง เรียนรู้และเติบโตขึ้น จากทุกวันในชีวิต

สุดท้าย หนูขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน ที่มีจิตเมตตาให้โอกาสพวกเรา หนูไม่อยากให้มองสิ่งเหล่านี้นั้นว่า เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียว เพราะที่แท้แล้ว โอกาสที่พวกหนูทุกคนได้รับจากท่าน คือ “ทั้งชีวิต” สำหรับเด็กมากมาย ที่จะได้เติบโต มีการศึกษาเป็น ต้นทุนในชีวิต และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป หนูขอขอบคุณจากหัวใจคะ

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จ ลูกโสสะ ที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตาตลอดมา ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ มีเด็กที่อยู่ในการดูแลประมาณ 700 คน และได้ส่งมอบเด็กที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ อยู่ร่วมกับสังคมกว่า 500 คน





## ด้วยความปรารถนาดี สู่งานสานสร้างอนาคต ให้เยาวชนหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย



คุณภูมิรินทร์ ขำมิน อายุ 31 ปี เกิดที่โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดกรุงเทพฯ แต่กลับเติบโตขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เนื่องจากย้ายติดตามคุณพ่อและคุณแม่มาด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จากวัยเด็กจนเติบโตใหญ่ลงหลักปักฐานประกอบอาชีพอยู่ที่ดินแดนเหนือสุดแห่งสยาม จนได้ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย ในปัจจุบัน

### เริ่มต้นเข้ามาทำงานที่หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายได้อย่างไร?

ตอนเด็กๆ คุณพ่อของผมจะขับรถผ่านหมู่บ้านที่บ้านเยาวชนทุกวัน และในตอนเย็น ผมจะเห็นเด็กๆ หลายคน ออกมาเล่นกีฬาเตะฟุตบอล จนผมเกิดความตั้งใจว่า ในวันหนึ่งข้างหน้า ผมอยากมาทำงานที่หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายนี้

หลังจากที่จบปริญญาตรี ผมเคยมาสมัครทำงานที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ แล้วครับ แต่ในครั้งนั้น ผมไม่ผ่านการสัมภาษณ์งาน หลังจากนั้น ผมจึงตัดสินใจเรียน

ต่อในระดับปริญญาโท และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผมเห็นมีการเปิดรับสมัครงานที่เว็บไซต์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน จึงตัดสินใจที่จะเข้ามาสมัครงานอีกครั้ง และในครั้งนี่ ผมผ่านการสัมภาษณ์งาน และได้เข้ามาทำงานที่นี้ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่บ้านเยาวชนครับ ทำหน้าที่ดูแลเด็กเยาวชนชายอายุประมาณ 13-14 ปี ที่เติบโตจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย และย้ายมาอยู่ที่บ้านเยาวชนชาย ซึ่งจะตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองเชียงราย มีเด็กเยาวชนชายในการดูแลประมาณ 40-45 คน รวมน้องที่เข้ามาหาวิทยาลัย และย้ายไปอยู่หอพักบ้างแล้ว ก็ยังอยู่ในการดูแลของบ้านเยาวชนชาย จนน้องได้รับการศึกษาสูงสุด และออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้

### ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากงานนี้?

การทำงานที่หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย ในทีมเจ้าหน้าที่ แม้แต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกัน แต่พวกเราทุกคนทำงานประสานกัน บางครั้ง เกิดสถานการณ์ปัญหาที่ต้องรับมือและแก้ไข มีการตัดสินใจร่วมกัน

นอกจากทำให้งานสำเร็จลุล่วงแล้ว ยังทำให้ได้เรียนรู้การปรับตัวในสังคม และการทำงานเป็นทีม โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการดูแลเด็กๆ ในหมู่บ้าน ให้ดีที่สุด เพื่อให้พวกเขาทุกคนเติบโตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

### สิ่งที่ชื่นชอบในการทำงานที่หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย

ผมชอบเวลาที่ได้ให้คำแนะนำแก่เด็กๆ ครับ ด้วยความตั้งใจที่อยากเป็นอาจารย์สอนเด็กอยู่แล้ว เมื่อได้มาทำหน้าที่ดูแลเด็กๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะ ผมเข้าใจว่าแม้เด็กทุกคนล้วนมีความคิดของตัวเองก็จริง ในขณะที่เดียวกัน เขาก็ต้องการผู้ใหญ่ที่รับฟังเขา ช่วยสนับสนุนให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาในสิ่งที่เขาทำได้ดี พร้อมทั้งคอยช่วยบอก เตือน ในสิ่งที่ต้องการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้เด็กๆ มีอนาคตที่ดี และมีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เขาสามารถดูแลตนเองได้

### สิ่งที่อยากจะแบ่งปัน

จริงๆ แล้วการที่ไม่ได้อยู่กับเด็กๆ ทุกคนที่นี้ แม้อาจไม่ได้มีพร้อมทุกอย่างแต่สิ่งที่ผมทำเพื่อพวกเขาขึ้นเกิดมาจากความปรารถนาและความหวังคืออยากจะช่วยเหลือ ผมไม่อยากให้คนมองพวกเขาเป็นแค่ “เด็กกำพร้า” แต่อยากให้พวกเขาทุกคนเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ มีอนาคตที่ดี ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ มีหน้าที่การงาน เลี้ยงดูตนเอง ประสบความสำเร็จ และเป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไปครับ 🙌





# โพสต์อย่างไร ให้ปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก


ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เรามักจะชอบดู ชอบโพสต์ ชอบแชร์ภาพหรือคลิปเด็กๆ ที่ดูน่ารัก น่าเอ็นดู ผ่านทางสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ เพราะความน่ารักเหล่านี้จะช่วยเยียวยาจิตใจเราได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่คงใจไม่ไหวอยากจะโพสต์ต่อความน่ารักของลูก ซึ่งหากเป็นภาพที่ดูน่ารักเหมาะสมก็คงไม่มีอะไรที่ต้องกังวลมากนัก แต่บางครั้ง ภาพเด็กๆ ที่ผู้ใหญ่อย่างเรามองแล้วน่ารัก ตลกขบขัน อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายเด็กๆ ได้เช่นกันค่ะ ดังนั้น การจะโพสต์ภาพหรือคลิปใดๆ ควรคำนึงให้ถี่ถ้วนถึงผลเสียที่อาจตามมาทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงความรู้สึกของเด็กๆ เมื่อพวกเขาได้พบเห็นขณะเติบโตขึ้นด้วยค่ะ โดยนอกจากในเรื่องของความรู้สึกแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราควรทำความเข้าใจคือ สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิเด็ก

## สิทธิเด็กกับการถ่ายภาพ รู้ก่อนแชร์ ลูกปลอดภัย



นอกจากการเลี้ยงดูเด็กภายใต้ความมั่นคง ปลอดภัย และการเสริมสร้างพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัยแล้ว มูลนิธิเด็กโสสะฯ ยังให้ความสำคัญกับการเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็กเป็นสำคัญ โดยเจ้าหน้าที่และเด็กทุกคนในมูลนิธิฯ จะผ่านการให้ความยินยอม (Consent) โดยเซ็นหนังสือมอบสิทธิในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ เพื่อนำมาเผยแพร่ทางสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิฯ ภายใต้การไตร่ตรองถึงความเหมาะสม ไม่เปิดเผยชื่อ-นามสกุลจริง ยกเว้นพิจารณาเป็นบางกรณี เช่น การให้เครดิตในผลงาน รางวัล, การแสดงความยินดีในวาระจบการศึกษา เป็นต้น รวมถึงการเคารพในความเป็นส่วนตัวของเด็กๆ ทุกคน โดยไม่บังคับเพื่อฝืนธรรมชาติของเด็ก โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

- เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ผู้ลงนามยินยอม คือ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะ ในฐานะผู้ปกครอง
- เด็กอายุ 13-18 ปี ผู้ลงนามยินยอม คือ ตนเอง และผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะ
- เด็กอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงนามยินยอมด้วยตนเอง
- เด็กที่เติบโตออกจากการดูแลของหมู่บ้านเด็กโสสะไปใช้ชีวิตด้วยตนเองแล้ว สามารถลงนามแจ้งเพิกถอนสิทธินี้ได้ โดยปัจจุบันยังไม่มีเด็กฯ ที่ติดต่อแจ้งขอเพิกถอนสิทธิ

ซึ่งทุกปี เด็กและเยาวชนทุกคนในมูลนิธิเด็กโสสะฯ จะได้รับการอบรมเรื่องสิทธิเด็กและนโยบายคุ้มครองเด็ก เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการแทรกความรู้เรื่องอื่นๆ เช่น การอบรมเรื่องรู้เท่าทันภัยออนไลน์ เป็นต้น 



## เสริมพื้นฐาน สานอนาคตให้ลูกโอสะ ด้วยครอบครัวที่อบอุ่น



ครอบครัวที่สมบูรณ์ อาจไม่ใช่ครอบครัวที่มีสมาชิกครบถ้วน แต่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเปี่ยมด้วยความรักและความหวังดีต่อกัน พื้นฐานครอบครัวที่ดีย่อมส่งผลต่ออนาคตของเด็กที่จะเติบโตขึ้นมา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ **คุณสุพัตรา คงถาวร** ตั้งใจมอบความช่วยเหลือให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาสในครอบครัวโอสะ มานานกว่า 8 ปีแล้ว

### รู้จักมูลนิธิเด็กโอสะฯ ได้อย่างไร?


รู้จักมูลนิธิฯ จากบุรุษประชาสัมพันธ์ภาคสนามภายในห้างสรรพสินค้า จริงๆ สามีเป็นคนไปเจอ ได้ฟังน้องๆ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมูลนิธิฯ แล้วเกิดความรู้สึกสนใจ จึงมาเล่าให้เราฟัง พอเราได้ฟังเรื่องราวก็รู้สึกสนใจอยากบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ เช่นกัน เลยตัดสินใจบริจาคอย่างต่อเนื่องกับทางมูลนิธิฯ เรื่อยมา

### สาเหตุที่ตัดสินใจบริจาคให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ในครอบครัวโอสะ?

จุดประสงค์เรา คือ อยากช่วยเหลือเด็กอยู่แล้ว โดยเฉพาะเด็กกำพร้า ทำให้ประทับใจรูปแบบการทำงานของมูลนิธิฯ ตรงที่ให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้วยการมอบครอบครัวทดแทนให้กับเด็ก มีแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นครอบครัวจริงๆ ให้เด็กกำพร้า ไม่ใช่แค่การมอบเงินให้แล้วเลี้ยงดูเติบโตไปวันๆ แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ครบถ้วน ให้เด็กเติบโตไปอย่างมีคุณภาพด้วยความรักจากครอบครัว

นอกจากนี้ ในฐานะที่เรามืออาชีพด้านการทำบัญชี เราคิดว่า การจะดำเนินเรื่องเพื่อให้สามารถนำไปเสริมรับเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้นั้น มีขั้นตอนที่ยากและซับซ้อน ซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้เชื่อมั่นว่า มูลนิธิเด็กโอสะฯ เป็นมูลนิธิที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้จริง

### หลังจากได้รับข่าวสารจากทางมูลนิธิฯ แล้ว รู้สึกอย่างไรบ้าง?

แม้จะไม่ได้บริจาคเป็นจำนวนเงินมากมาย แต่สิ่งที่ได้จ่ายออกไปมันมีคุณค่าที่จะช่วยสร้างอนาคตให้กับเด็กๆ ได้ เราเชื่อว่า การให้อาาคตเปรียบเสมือนการให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเด็กคนหนึ่ง ซึ่ง “พื้นฐานครอบครัวที่ดี เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยทำให้เด็กเติบโตมามีอนาคตที่สดใส” เราได้เห็นเรื่องราวของเด็กที่เรียนจบ โตโตไปมีงานทำสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอนาคตที่ดี ทำให้รู้สึกว่าการที่มูลนิธิเด็กโอสะฯ กำลังทำ คือ การช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เด็กต้องการอย่างแท้จริง 

## พลังแห่งการเกื้อกูล ไม่เพียงหนุนใจผู้ให้ แต่ยังมอบชีวิตใหม่และโลกที่อุ่นสุขขึ้นแก่ทุกคน




*“ถ้าโลกนี้มีความอ่อนโยนกระจายไปยังสิ่งที่มีมนุษย์ปฏิบัติต่อกัน เราจะมีปัญหาในโลกนี้น้อยลง แม้เป็นแค่พลังเล็กๆ แต่เท่านี้ก็ช่วยเปลี่ยนโลกได้แล้ว”*

อาชีพสัตวแพทย์ที่ต้องมีความใจเย็นและอ่อนโยนต่อสัตว์ เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้ **คุณศรียา ชื่นกำไร** มีแนวความคิดที่อยากจะส่งมอบความอ่อนโยนไปสู่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ เช่นกัน เมื่อมีโอกาสได้รับจดหมายประชาสัมพันธ์จากทางมูลนิธิเด็กโอสะฯ จึงตัดสินใจตอบรับการบริจาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส ให้ได้รับความรักอีกครั้งอย่างทันที โดยบริจาคมานานถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว

“เราเลือกอาชีพสัตวแพทย์ด้วยใจรัก ซึ่งงานที่เราทำนั้น ต้องทำด้วยจิตเมตตา จำได้ว่า ตอนเด็กๆ เรารู้สึกอย่างเดียวว่า อยากทำงานกับสัตว์ คือนึกถึงแต่สัตว์เท่านั้น แต่พอโตมาเราได้เรียนรู้ว่า จริงๆ แล้ว สัตว์กับคนนั้นแยกจากกันไม่ได้ สัตว์มีความจำเป็นต่อมนุษย์ เพราะเขาสร้างความอ่อนโยน ถ้ามีอะไรทำให้มนุษย์อยู่ในโลกได้ มันคือความอ่อนโยนและการเกื้อหนุนกัน ดังนั้นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ จึงเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำ เราคิดแค่ว่า การให้นี้ เป็นสิ่งที่ให้แล้วมีคุณค่าทางจิตใจ”

หากถามถึงความคาดหวัง หรือสิ่งที่ต้องการได้รับกลับคืนมาจากการบริจาคในครั้งนี้ คุณศรียาตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่า “ไม่มี”

“เราแค่อยากทำบุญให้กับมูลนิธิของไทย ซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็กที่เขาสามารถนำเงินที่เรามอบให้ไปใช้เลี้ยงดูเด็กได้อย่างทั่วถึงจริงๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้เห็นแล้วว่า เป้าหมายในการทำงานของมูลนิธิฯ ไม่ได้เบี่ยงเบนไปจากที่ได้แจ้งไว้ในคราวแรก เราได้รับรายงานความคืบหน้า ได้เห็นชีวิตเด็กๆ ที่เขาเติบโตขึ้นจากความช่วยเหลือส่วนหนึ่งของเรา ทำให้เกิดความภูมิใจ”

“เราไม่ได้หวังว่า มันจะกลับมาถึงเรา ไม่ได้คิดว่า จะต้องได้รับการตอบแทนอะไร การที่เราเติบโตเดินหน้าต่อไปได้ในทุกวัน ก็มาจากความเอื้อเฟื้อของคนอื่นๆ มากมาย มนุษย์ส่วนใหญ่ควรมีแนวความคิดที่เป็นภาพชัดเจนว่า เราเกิดมาไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง เราจึงต้องเกื้อหนุนกันและกัน ดังนั้น การที่เราคิดจะนำเงินไปทำสิ่งดีๆ นั้น ไม่จำเป็นต้องคิดมากเกินไป หากเราทำแล้วมีบางอย่างให้ออกไป เราได้บางอย่างกลับมามากกว่าเสมอ” 

# ขอบคุณ ที่ทำให้หนูมีวัยเด็ก ที่เปี่ยมสุขอีกครั้งหนึ่ง

## สารจากกรรมการอำนวยการ



เรียน ท่านผู้มีจิตเมตตา

นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 เริ่มต้นเมื่อเดือนธันวาคม 2562 จนทำให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลายเป็นโรคระบาดอย่างเต็มรูปแบบ

ปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ที่เราต้องรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว แม้สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะปรับตัวดีขึ้นแต่ทางหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ยังมีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เด็กและเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านเด็กโสสะทุกคนยังคงรักษามาตรการความปลอดภัยสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการรักษาสุขอนามัย ในบางครั้งอาจ

เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กๆ แต่เด็กๆ ทุกคนก็ทำด้วยความเต็มใจและเข้าใจ และในสถานะเศรษฐกิจที่ท้าทายกำลังฟื้นตัว เราจึงได้วางแผนการใช้จ่ายเลี้ยงดูเด็กจำนวน 700 คน ใน 5 หมู่บ้านทั่วประเทศไทยอย่างรัดกุม และสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตติดตัวต่อไปด้วย เช่น การประหยัดค่าใช้จ่าย การปลูกผักสวนครัว ฯลฯ

สุดท้ายผมขอขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ คอยเป็นกำลัง เป็นแสงสว่าง ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสพวกเขาได้เติบโตขึ้นท่ามกลางความรัก และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของครอบครัวโสสะ ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว ทุกท่านเปรียบเสมือน “ญาติ” ที่จะนำพาพวกเขาไปถึงฝั่งฝัน ได้มีอนาคตที่สดใสและเป็นคนที่ดีต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะรู้สึกอึดใจในความเป็นผู้ใหญ่ เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญสู่สังคมไทยของเราต่อไปครับ

ขอแสดงความนับถือ

นายธนา เตรีตณชัย  
เลขาธิการ / กรรมการอำนวยการ  
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

## ร่วมติดตามเราได้ที่

[www.facebook.com/sosthailand](https://www.facebook.com/sosthailand)

@sosthai

@sosthailand

@sosthailand\_official

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

@sosthailand

[www.sosthailand.org](http://www.sosthailand.org)

“เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้บริจาคสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลง หรือ ระงับการนำข้อมูลไปใช้ได้ โดยแจ้งความประสงค์มายังมูลนิธิฯ”



มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

วารสารสำหรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำทุกหกเดือน ฉบับที่ 25 / ตุลาคม 2565 จัดทำโดย: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร  
สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2565  
18 หมู่ 3 ซ.เทศบาล 27 (บุญศิริ) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
โทรศัพท์ 02-3801177 โทรสาร 02-7555576



สแกนเพื่ออ่านวารสาร